

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (2/12/1953 - 2/12/ 2013)

Để thiết thực chào mừng 60 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953 - 02/12/2013), ngày 12/11/2013, Công đoàn Học viện Khoa học xã hội đã tham gia Hội diễn văn nghệ do Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Đã có 35 công đoàn đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm tham gia Hội diễn với 79 tiết mục dự thi ở các thể loại. Công đoàn Học viện KHXH có 3 tiết mục tham dự, đạt kết quả nhất toàn đoàn.

Tham dự Lễ Khai mạc, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có: GS.TS. **Nguyễn Xuân Thắng**, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. **Võ Khánh Vinh**, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng các diễn viên và cán bộ viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Về phía Công đoàn Viên chức Việt Nam có các đại biểu: đ/c **Trần Đại Khu**, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đ/c **Đào Minh Huyền**, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Văn thể Công đoàn Viên chức Việt Nam. Các đại biểu đến từ các đơn vị bạn: đ/c **Đặng Quang Huân**, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng kiêm Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; đ/c **Nguyễn Thị Huệ**, Phó Chủ tịch thường trực chuyên trách Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; PGS.TS. **Hoàng Phúc Lâm**, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; đ/c **Nguyễn Hữu Giới**, Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đại diện Công đoàn Đài tiếng nói Việt Nam; đ/c **Nguyễn Hồng Phong**, Chủ tịch UBND Phường Liễu Giai.

Trong diễn văn khai mạc, PGS.TS. **Đinh Quang Hải**, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhấn mạnh, thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 và sự chỉ đạo của Đảng ủy,

Lãnh đạo Viện Hàn lâm về việc tổ chức các hoạt động văn hoá chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (ngày 2/12/1953 - 2/12/2013), Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức Hội diễn văn nghệ trong toàn Viện. Đây là một sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động Văn hoá Văn nghệ - Thể dục thể thao hết sức sôi nổi, hào hứng, đậm chất nhân văn sâu sắc đã được diễn ra liên tục từ nhiều tháng nay.

Hội diễn văn nghệ năm 2013 đã thu hút được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình sôi nổi của đoàn viên công đoàn của 35 đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Tham gia Hội diễn có 79 tiết mục với các thể loại phong phú gồm: hát đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca nam nữ, hợp xướng, múa đơn, múa đôi, múa tập thể, thơ, tiểu phẩm kịch. Đây là đợt sinh hoạt chính trị và văn hoá tinh thần sâu rộng nhằm hướng tới mục tiêu động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi để hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các cán bộ trong từng đơn vị và trong toàn Viện Hàn lâm.

Tham gia Hội diễn văn nghệ năm 2013, Học viện Khoa học xã hội đã mang đến Hội diễn một chương trình văn nghệ đặc sắc, được tập luyện công phu, có tính nghệ thuật cao và được Ban tổ chức đánh giá là một chương trình đồng đều, toàn diện, có sự đầu tư và có chất lượng nghệ thuật. Chương trình tham gia Hội diễn của Học viện gồm: 1. Múa **“Hương sắc Tây nguyên”** (âm nhạc: Hữu Thái; biên đạo: Hiền Trang; biểu diễn: tốp nữ); 2. **“Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”** (nhạc và lời: Nguyễn Tài Tuệ; biểu diễn: Mai Hoa và tốp nữ); 3. Hát múa **“Bài ca Học viện Khoa học xã hội”** (sáng tác: Hồ Tùng; lĩnh xướng: Bích Hạnh; biên đạo múa: Hiền Trang). Tiết mục múa **“Hương sắc Tây Nguyên”** đã nhận được sự đánh giá cao của Ban Giám khảo, được Ban Tổ chức lựa chọn biểu diễn trong đêm công diễn 18/11.

(Xem tiếp trang 82)

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11, LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2013, LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ ĐỢT 2/2013

Ngày 20/11/2013, tại hội trường 504, Học viện Khoa học xã hội đã long trọng diễn ra Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2013 và Lễ trao bằng tiến sĩ đợt 2/2013. Đây là dịp để các thế hệ học trò thể hiện những tình cảm tri ân sâu sắc đối với các thầy, cô giáo, các nhà khoa học đã và đang trực tiếp tham gia giảng dạy ở các ngành, chuyên ngành sau đại học tại Học viện Khoa học xã hội; là một ngày hội lớn đối với các tân GS, PGS, các tân tiến sĩ, vinh danh những nhà khoa học hiện đang công tác trên các lĩnh vực, ngành nghề về khoa học xã hội trên toàn quốc, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nước nhà.

Người Việt Nam vốn có truyền thống “*Tôn sư trọng đạo*”, được thể hiện bằng tinh thần hiếu học, trọng lễ nghĩa, khát khao sự hiểu biết, đề cao học vấn và trí tuệ. Hàng năm, ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã trở thành ngày hội có tính chất xã hội rộng rãi trên toàn quốc, là ngày biểu dương những người dạy học và nghề dạy học, củng cố lòng yêu nghề của các nhà giáo, cũng là dịp để các thế hệ học trò cùng toàn thể xã hội thể hiện tình cảm biết ơn và tinh thần trách nhiệm đối với người thầy. Từ ngàn năm qua, xã hội luôn vinh danh người thầy bằng danh hiệu cao quý: “*Người kỹ sư tâm hồn*”. Lớp lớp nhà giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “*Vì lợi ích trăm năm trồng người*”. Nghề giáo đã tạo ra những sản phẩm con người có tri thức, có đạo đức. Thầy là người khai tâm, mở trí cho các thế hệ tương lai của đất nước. Là một cơ sở giáo dục sau đại học mang tính chất đa ngành, liên ngành về Khoa học xã hội, ngày 20-11 hàng năm cũng trở thành một ngày hội lớn của Học viện KHXH, là

dịp thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thầy, cô giáo, các nhà khoa học đã và đang trực tiếp tham gia giảng dạy ở các ngành, chuyên ngành sau đại học tại đây.

Tới dự buổi Lễ, Học viện vinh dự được đón GS.TS. **Nguyễn Xuân Thắng**, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. **Võ Khánh Vinh** - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; GS.TS. **Nguyễn Quang Thuấn**, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. **Đỗ Hoài Nam**, Chủ tịch Hội đồng Học viện Khoa học xã hội; Ban Giám đốc Học viện; các tân GS, PGS được bổ nhiệm tại Học viện đợt 2/2013; các Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, các Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng Bộ môn; các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Học viện KHXH; các tân Tiến sĩ cùng đại diện tập thể các lớp NCS, cao học thuộc các ngành, chuyên ngành đang học tập và nghiên cứu dưới mái trường Học viện KHXH.

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Học viện Khoa học xã hội năm 2013 đã diễn ra rất trang trọng và ấm áp. Trong số những nhà khoa học được vinh danh năm nay, có 14 phó giáo sư thuộc các ngành được trao Quyết định bổ nhiệm: PGS.TS **Nguyễn Khắc Bình** (ngành Giáo dục học); PGS.TS. **Bùi Văn Đạo**, PGS.TS. **Trịnh Thị Kim Ngọc** (ngành Dân tộc học); PGS.TS. **Nguyễn Tài Đông** (ngành Triết học), PGS.TS. **Lã Minh Hằng** (ngành Ngôn ngữ học), PGS.TS. **Nguyễn Thị Hoa**; PGS.TS. **Nguyễn Thị Mai Lan**; PGS.TS. **Lã Thị Thu Thủy** (ngành Tâm lý học); PGS.TS. **Hà Mạnh Khoa** (ngành Lịch sử), PGS.TS. **Bùi Văn Liêm**; PGS.TS. **Bùi Minh Trí** (ngành Khảo cổ học); PGS.TS.

Phạm Quý Long, PGS.TS. **Cù Chí Lợi** (ngành Kinh tế học); PGS.TS. **Kiều Trung Sơn** (ngành Văn hóa học).

Việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bậc đại học và sau đại học trong nước theo hướng hội nhập, phù hợp với thông lệ quốc tế. Phát biểu trong buổi Lễ, GS.TS. **Nguyễn Xuân Thắng**, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã bày tỏ niềm vui trước sự kiện này và chúc mừng các tân Giáo sư, Phó Giáo sư, các tân Tiến sĩ mới được bổ nhiệm và nhận học vị trong đợt này. Giáo sư cho rằng đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của các cá nhân được vinh danh, mà còn là niềm vinh dự của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Việc bổ sung đội ngũ những nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu sẽ góp phần khẳng định tên tuổi và vị trí của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong vai trò nghiên cứu những vấn đề thực tiễn về KHXH, đúc rút những vấn đề lý luận về KHXH, xây dựng những luận cứ khoa học, góp phần giúp Đảng và Nhà nước đưa ra những quyết sách đúng đắn về hoạch định chính sách. Bên cạnh đó, Giáo sư cũng bày tỏ sự tin tưởng với các tân Giáo sư, Phó giáo sư trong việc đóng góp cho sự nghiệp đào tạo sau đại học tại Học viện Khoa học xã hội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao về khoa học xã hội cho đất nước.

Phát biểu chúc mừng tại buổi Lễ, GS.TS. **Võ Khánh Vinh**, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện KHXH đã cảm

ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự hợp tác, cộng tác nhiệt tình và sự nỗ lực của các Trưởng, Phó Trưởng khoa, các Trưởng, Phó Trưởng bộ môn cùng các thầy cô giáo, các nhà khoa học trong sự nghiệp trồng người tại Học viện. Giáo sư cũng bày tỏ niềm kỳ vọng vào sự đóng góp và cống hiến của các nhà giáo/các nhà khoa học mới được bổ nhiệm trong sự nghiệp giáo dục tại Học viện KHXH. Giáo sư mong muốn các nhà giáo/nhà khoa học sẽ nỗ lực phát huy hơn nữa thế mạnh của mình trong công tác nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ giữa công tác đào tạo và nghiên cứu theo hướng liên ngành đa ngành về KHXH, chuyển tải được các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy sau đại học tại Học viện, góp phần đưa Học viện KHXH vươn xa và hội nhập.

Phần tiếp theo của buổi Lễ là Lễ trao bằng tiến sĩ về Khoa học xã hội đợt 2 năm 2013, trong đợt này đã có 32 nghiên cứu sinh thuộc các ngành, chuyên ngành của Học viện được đón nhận học vị tiến sĩ, trong đó: Ngôn ngữ (06); Luật học (04); Kinh tế (4); Nhân học (03); Triết học (03); Tôn giáo (02); Sử học (01); Ngữ văn (04); Hán Nôm (01); Văn hóa học (03); Tâm lý học (01).

Buổi Lễ đã kết thúc trong không khí trang trọng và ấm áp niềm vui, trong sự đầm ấm của tình thầy trò và tình đoàn kết, gắn bó giữa các viện thành viên với Học viện KHXH, chung tay góp sức đưa công tác đào tạo sau đại học tại Học viện KHXH ngày càng tiến xa hơn.

Tin: BÍCH HẠNH

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ...

(Tiếp theo trang 80)

Kết quả trong đêm trao giải, Công đoàn Học viện KHXH đã đạt giải nhất toàn đoàn với 1 tiết mục đạt giải A (múa “*Hương sắc Tây Nguyên*”), 1 tiết mục đạt giải C (hợp ca nam nữ “*Bài ca Học viện Khoa học xã hội*”) và 1 tiết mục đạt giải Khuyến khích (“*Tiếng hát giữa rừng Pác Bó*”).

Thành công này là một niềm vui lớn lao của Học viện KHXH, là thành tích thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đây cũng là cơ hội để các đoàn viên công đoàn tăng cường tinh thần đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, cùng tạo nên sức mạnh để góp sức xây dựng tập thể Công đoàn Học viện KHXH ngày càng vững mạnh.

Tin: BÍCH HẠNH

ABSTRACTS

CARL MARX ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CIVIL SOCIETY AND THE STATE

Dr. Vu Manh Toan

This paper reviewed writings of Carl Marx on civil society. These writings had been critically developed from the philosophical literature, most directly Heghen. The paper then analysed Marx's view on civil society and its relationship to the state.

THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION ON POSSESSION AND TRANSACTION IN THE BANKING SECTOR IN VIETNAM

Vu The Hoai

This paper analysed some theoretical, legal and practical issues of the right of access to information and the process of publicizing the legal state of possessions and transactions in the banking sector in Vietnam. The paper also suggested solution on publicizing information to prevent risks for credit funds and banks in Vietnam.

CULTURAL VALUES OF BANG MON TEMPLE

Ma. Mai Phuong Ngoc

This paper discussed some cultural values of Bang Mon temple in terms of spiritual and architectural values as well as interesting features in cultural activities held in the temple in the middle ages.

CRITICISM STRATEGIES OF THE ENGLISH (THROUGH MODERN ENGLISH SHORT STORIES)

Le Thi Thuy Ha

This paper studied criticism strategies used by the English through dialogues in modern English short stories. Through reviewing usage of criticism words and analysing topics of criticism based on speaker's seriousness, this paper gave conclusions on English usage of criticism.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NHÂN LỰC KHXH NĂM 2013

Số TT	Tác giả	Bài viết	Số TC	Trang
KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (02/12/1953 – 02/12/2013)				
1.	TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG	Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam	6(7)	3
2.	GS.TS. NGUYỄN XUÂN THẮNG	Phát biểu của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam	6(7)	8
KHOA HỌC XÃ HỘI				
3.	PGS.TS. PHẠM VĂN TỈNH	Chính trị nhân dân là nội dung lãnh đạo của Đảng ở nước ta	1(2)	3
4.	ThS. VŨ VĂN BAN	Vai trò của tư duy lý luận đối với việc nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên trẻ	1(2)	10
5.	ThS. LÊ VĂN TÙNG	Quan niệm của John dewey về mục tiêu trong giáo dục	1(2)	14
6.	ThS. ĐỖ THỊ KIM ĐỊNH	Một số ý kiến về hoàn thiện pháp luật về Tôn giáo ở Việt Nam hiện nay	1(2)	26
7.	NCV. TRƯƠNG HỒNG QUANG	Thái độ của xã hội đối với người đồng tính tại Việt Nam	1(2)	34
8.	ThS. NGUYỄN TÚ	Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chống lẩn tránh thuế “chống bán phá giá” trong thương mại quốc tế	1(2)	68
9.	ThS. TRẦN THỊ THÚY	Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài giữa các thương nhân bằng phương thức ngoài tài phán thương lượng, hòa giải ở Việt Nam hiện nay	2(3)	3
10.	ThS. VIÊN THẾ GIANG	Chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng nhìn từ góc độ đạo đức kinh doanh	2(3)	13
11.	TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG	Nâng cao vai trò của truyền thông về nhân lực chống chịu trước biến đổi khí hậu	2(3)	20
12.	ThS. KHỔNG VĂN THẮNG	Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh	2(3)	28
13.	ThS. NGUYỄN TÙNG LÂM	Kế thừa và phát huy quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “sử dụng cán bộ” trong điều kiện hiện nay	3(4)	3

14.	ThS. LÊ THỊ THU HẰNG	Một số nội dung trong thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở Việt Nam và một số nước: nghiên cứu so sánh	3(4)	9
15.	CN. HOÀNG ĐẠT NAM	Áp dụng tình tiết giảm nhẹ để cho hưởng án treo và quan điểm về tình tiết giảm nhẹ “ghép” tại điểm b, khoản 1, Điều 46 Bộ luật hình sự	3(4)	18
16.	ThS. TRẦN VĂN DUY	Nhận diện hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển quốc tế và một số kiến nghị đối với các chủ thể trong quan hệ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển quốc tế hiện nay	3(4)	25
17.	NCV. HOÀNG THỊ QUYÊN	Di động nghề nghiệp liên thế hệ ở khu vực nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng	3(4)	31
18.	ThS. NGUYỄN THỊ THU NGA	Vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý và phát triển xã hội ở địa bàn nông thôn tỉnh Đồng Tháp	3(4)	38
19.	GS.TS. VÕ KHÁNH VINH	Triết học pháp luật: Đối tượng nghiên cứu, vị trí và chức năng	4(5)	3
20.	TS. TRẦN MINH ĐỨC	Xây dựng thuế suất thuế thu nhập cá nhân bảo đảm nguyên tắc công bằng	4(5)	17
21.	GV. NGUYỄN THỊ LOAN	Một số ý kiến về việc hoàn thiện quy định về giám định tư pháp trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003	4(5)	22
22.	TS. PHẠM HỒNG MẠNH	Đào tạo nhân lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay	4(5)	29
23.	ThS. HUỖNH CẨM THANH	Một số phương pháp tiếp cận giáo dục biến đổi khí hậu	4(5)	35
24.	NCS. ĐẶNG THỊ LAN ANH	Gia đình trong giáo dục sức khỏe tình dục cho vị thành niên	4(5)	39
25.	PGS.TS. HỒ SỸ SƠN	Chế định tình thế cấp thiết trong Luật Hình sự nhìn từ góc độ so sánh pháp luật	5(6)	3
26.	ThS. LÊ THỊ THU HẰNG	Đánh giá, khen thưởng, xử lý kỷ luật viên chức khoa học, công nghệ ở Việt Nam và một số nước trên thế giới	5(6)	9
27.	ThS. ĐẶNG THỊ THƠM NGUYỄN ĐÌNH PHONG	Vai trò của án lệ và kinh nghiệm áp dụng án lệ ở các nước trên thế giới	5(6)	15
28.	PGS.TS. NGUYỄN DANH SƠN	Kinh tế học biến đổi khí hậu và một số vấn đề về nghiên cứu và triển khai (R&D) phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam	5(6)	26

29.	NCS. NGUYỄN ĐẮC LÝ	Xây dựng “văn hóa hòa bình” điều kiện cho sự tồn tại của loài người trong thế giới đương đại	5(6)	39
30.	TS. VŨ MẠNH TOÀN	Quan niệm của C.Mác về mối quan hệ giữa xã hội công dân và Nhà nước	6(7)	19
31.	ThS. ĐINH THỊ CÚC	Tính lịch sử của phạm trù công bằng xã hội và một số nguyên tắc cơ bản của việc thực hiện công bằng xã hội ở nước ta hiện nay	6(7)	27
32.	NCS. VŨ THẾ HOÀI	Quyền tiếp cận thông tin về tài sản, giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực tín dụng – ngân hàng ở Việt Nam	6(7)	34
33.	ThS. NGUYỄN TẮT THẮNG	Phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường ở Thủ đô Hà Nội hiện nay: Thực trạng và giải pháp	6(7)	43
KHOA HỌC NHÂN VĂN				
34.	TS. NGUYỄN THỊ SONG HÀ	Đôi nét về chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay	1(2)	19
35.	ThS. HOÀNG THỊ NHUNG	Về hình minh họa trong từ điển giải thích dành cho học sinh tiểu học	1(2)	43
36.	NCS. NGUYỄN VĂN HÙNG	Phương thức lựa chọn và thể hiện hiện thực lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh	1(2)	51
37.	TS. ĐINH HỒNG HẢI	Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập khoa học giáo dục thế giới: tiếp cận mô hình biểu tượng và niên đại học	2(3)	35
38.	ThS. NGUYỄN LAN ANH	Sự phát triển của đạo Phật ở Việt Nam thời Lý – Trần	2(3)	44
39.	ThS. PHẠM THỊ HỒNG	Từ ý kiến của Hoài Thanh về con người cá nhân, nghĩ về vấn đề con người cá nhân trong văn học trung đại Việt Nam	2(3)	53
40.	CN. ĐOÀN TRÚC QUỲNH	Tìm hiểu người làm Then của tộc người Giáy	2(3)	58
41.	PGS.TS. ĐẶNG THỊ HẢO TÂM ThS. CAO PHƯƠNG THẢO	Tìm hiểu lập luận trong một số tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh	3(4)	45
42.	PGS.TS. NGUYỄN HOÀI VĂN	Chính sách sử dụng người tài, xây dựng đội ngũ quan lại trong sạch vững mạnh thời Lê Thánh Tông	3(4)	52
43.	ThS. TRẦN MAI ƯỚC	Tìm hiểu về những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng chính trị của Phan Châu Trinh	3(4)	60

44.	GS.TS. LÊ HỒNG LÝ	Vai trò của văn hóa đọc trong sự phát triển nền văn hóa Việt Nam	4(5)	46
45.	TS. ĐỖ THỊ HIÊN ThS. ĐẶNG ĐỨC CHÍNH	Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ em khiếm thính ở Việt Nam	4(5)	52
46.	TS. LÊ VĂN TẤN	Quá trình hình thành và phát triển của loại hình tác giả nhà nho ẩn dật Việt Nam	5(6)	43
47.	NCS. NGUYỄN THỊ THANH TRÂM	Thần thoại giải thích nhật thực, nguyệt thực ở Việt Nam và Đông Nam Á	5(6)	52
48.	NCS. NGUYỄN VĂN TUÂN	Thực trạng và một số bài học kinh nghiệm trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh Hải Dương hiện nay	5(6)	60
49.	NCS. NGUYỄN THÙY VÂN	Ý nghĩa biểu trưng của một số loài hoa điển hình trong ca dao Việt Nam	5(6)	67
50.	ThS. MAI PHƯƠNG NGỌC	Giá trị văn hóa của Đình Bảng Môn	6(7)	50
51.	ThS. DƯƠNG THỊ DUNG	Từ địa phương trong tục ngữ và ca dao Thanh Hóa	6(7)	57
52.	ThS. LÊ THỊ BÌNH	Mối quan hệ giữa cấu trúc đề - thuyết với cấu trúc cú pháp, cấu trúc nghĩa biểu hiện của cấu có vị tố <i>Như</i>	6(7)	65
NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ				
53.	NCS. TRẦN XUÂN HIỆP	Hợp tác giao thông vận tải Việt Nam – Campuchia trong giai đoạn hiện nay	1(2)	58
54.	ThS. LƯU HỒNG VIỆT	Vài nét về văn hóa dân gian Hàn Quốc qua truyện cổ tích	2(3)	64
55.	ThS. LÊ TÙNG LÂM ThS. LÊ TRUNG KIÊN	Văn hóa kinh doanh của Việt Nam và Hàn Quốc: một cách đối sánh	3(4)	65
56.	ThS. NGUYỄN TRỌNG ĐỨC	Kiểu nhân vật người hùng trong truyện ngắn của Jack London	4(5)	59
57.	ThS. HOÀNG THỊ YẾN	Tiên giả định và vận động hội thoại trong đoạn thoại chứa cặp trao đáp hỏi trả lời tiếng Hàn	4(5)	68
58.	NCS. THANONG SONE SIBOUNHEUANG	Phát triển nhân lực thông tin – thư viện và một số vấn đề đặt ra trong công tác phát triển nguồn nhân lực thông tin thư viện tại Lào hiện nay	5(6)	77
59.	NCS. LÊ THỊ THÚY HÀ	Các chiến lược phê phán của người Anh (qua cú liệu truyện ngắn Anh hiện đại)	6(7)	71
THÔNG TIN				
60.	ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH	Học viện Khoa học xã hội tổ chức xét duyệt hệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2013	1(2)	78

61.	CN. NGUYỄN DIỆU LINH	Chủ tịch Trường Đại học Nagoya – Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Học viện Khoa học xã hội	2(3)	75
62.	ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH	- Lễ Khai giảng nghiên cứu sinh, cao học đợt 1 năm 2013 - Học viện Khoa học xã hội tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ đợt 1 năm 2013 - Học viện Khoa học xã hội tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2013	3(4)	73
63.	CN. NGUYỄN THỊ HOA	Lễ trao bằng thạc sỹ đợt 1 năm 2013	4(5)	76
64.	ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH	- Hội thảo quốc tế “kinh doanh và quyền con người” - Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh GS.PGS Học viện KHXH năm 2013 - Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6	4(5)	77
65.	ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH	Học viện KHXH tăng cường tổ chức hoạt động sinh hoạt khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh	5(6)	87
66.	ThS. ĐINH THỊ MAI	Học viện KHXH thăm và làm việc với Đại học Quốc tế Nhật Bản, Đại học MEIJI và Đại học NAGOYA Nhật Bản	5(6)	88
67.	TS. VŨ MẠNH TOÀN	Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Học viện KHXH khảo sát chương trình đào tạo “phát triển con người” tại một số trường đại học Mỹ	5(6)	90
68.	BÍCH HẠNH	- Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 -2/12/ 2013) - Học viện Khoa học xã hội tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2013, Lễ trao bằng tiến sĩ đợt 2/2013	6(7)	80
GIỚI THIỆU SÁCH				
69.	ThS. DUY THỊ HẢI HƯƠNG	Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam	1(2)	79
70.	PGS.TS. HỒ SỸ SƠN	Luật học so sánh	2(3)	75
71.	TS. NGUYỄN THỊ MAI LAN	Tâm lý học quản lý	3(4)	77
72.	TS. NGUYỄN THU NGHĨA	Đạo đức môi trường	5(6)	84